

ตารางเวลาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗		
ลำดับ	กิจกรรม	กำหนดการ
1	สถาบันการศึกษา มีหนังสือสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาพร้อมรายงานประเมินตนเองให้สภาวิศวกรพร้อมข้อมูลที่บันทึกเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม
2	คณะทำงานกลั่นกรองฯ กลั่นกรองรายงานและแจ้งสภาวิศวกรตอบรับการสมัคร	สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน
3	สถาบันการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมค่าขอการรับรองฯ ให้สภาวิศวกร	เดือนกรกฎาคม
4	สภาวิศวกร แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อนุกรรมการประสานงานฯ ชุดต่าง ๆ	เดือนกรกฎาคม
5.	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจรายงานประเมินตนเองและเอกสารประกอบ และพิจารณารายการเอกสารที่ขอให้สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจง และส่งเอกสารเพิ่มเติม	เดือนสิงหาคม-กันยายน
6	สภาวิศวกร แจ้งรายการให้สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจง และส่งเอกสารเพิ่มเติม และสถาบันการศึกษา ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมาที่สภาวิศวกร	สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน
7	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจรายงานประเมินตนเองและเอกสารประกอบ และพิจารณารายการเอกสารที่สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติม	เดือนตุลาคม
8	สภาวิศวกร แจ้งนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม
9	สถาบันการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	เดือนพฤศจิกายน
10	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา	เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
11	คณะผู้ตรวจประเมินฯ เสนอรายงานค่าแถมลงข้อเท็จจริงจากการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Fact finding report) ให้หลักสูตรการศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้น หรือมีข้อชี้แจงเพิ่มเติม	1 สัปดาห์หลังการตรวจเยี่ยม
12	สถาบันการศึกษา ส่งเอกสารชี้แจงตาม Fact finding report ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ก่อนพิจารณาเขียนรายงานผลการรับรองฯ	1 สัปดาห์ หลังกิจกรรมลำดับที่ 11
13	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ เตรียมรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแบบรายงานเสนอให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ ตรวจทานรายงาน	เดือนกุมภาพันธ์

ตารางเวลาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗		
ลำดับ	กิจกรรม	กำหนดการ
14	คณะทำงานกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และข้อเสนอแนะให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามที่สภาวิศวกรกำหนด	เดือนมีนาคม
15	สภาวิศวกร จัดประชุม Decision Meeting เพื่อพิจารณาตัดสินผลการรับรอง	เดือนมีนาคม
16	คณะกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการรับรองการศึกษาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	เดือนเมษายน
17	คณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	เดือนพฤษภาคม
18	สภาวิศวกร แจ้งผลการรับรองวิศวกรรมศาสตร์ให้สถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาทราบ	เดือนพฤษภาคม